

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

เรื่อง รับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคเกษตรก้าวหน้า

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเกษตรก้าวหน้า ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๑/๒๕๔๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคเกษตรก้าวหน้า ดังนี้

นโยบายพรรคเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. ๒๕๔๓

รวบรวมผู้คนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกำหนดทิศทางประวัติศาสตร์ใหม่ พื้นฟูบูรณาการของประเทศทุกภาคส่วนที่ล้าหลังอ่อนแอ ปลดปล่อยหนี้สิน คืนแผ่นดินทำกินให้ประชาชนชาวไร่ชาวนาในภาคการผลิตเกษตรกรรม ปลดแอกเศรษฐกิจ หนี้สินกับต่างชาติ ยกเลิกกฎหมายที่เป็นมูลเหตุของความไม่เป็นธรรม ยกเลิกกฎระเบียบที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยสิ้นเชิง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกิจการ การประกอบกิจการที่ล้าหลังทั้งภาคเอกชนและวิสาหกิจของรัฐ ปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดยประชาชนเป็นผู้กำหนด ผดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ปฏิเสธวัฒนธรรมต่างชาติ ที่เป็นการบ่อนทำลายศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดำเนินชีวิตอย่างไทยไทยตามวิถีทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

พรรคเกษตรก้าวหน้า จึงเป็นพรรคการเมืองที่เชิดชู คนรักชาติ รักประชาชน และเป็นพรรคของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิมีส่วนร่วมมือก่อตั้งและควบคุมดูแลการบริหารงานของพรรค เพื่อกอบกู้ พื้นฟู เศรษฐกิจ และบูรณาการของประเทศสรรสร้างสังคมใหม่ให้น่าอยู่น่าห่วงแหนมีความอบอุ่น เอื้ออาทรต่อกัน ดูแลทุกข์สุข ซึ่งกันและกัน ร่วมกันกำหนดนโยบายของพรรคเน้นในประเด็นสำคัญต่อไปนี้

แนวคิดใหม่ กระบวนการ การบริหารงานของประเทศเน้นเอาความคิดของประชาชนเป็นหลัก ปลุกกระตุ้นความคิดของประชาชนให้เป็นความคิดของมหาชน ไปสู่การร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นวิทยาศาสตร์จากพื้นฐานความเป็นจริง สร้างบุคคลให้เป็นผู้นำขึ้นในเขตการจัดตั้งสาขาพรรค เน้นการดำเนินงานในศูนย์การจัดตั้งให้เป็นประชาธิปไตย ดำเนินงานอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ อาศัยแนวความคิดจากธรรมชาติ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจครอบคลุมกระบวนการ การผลิต การแปรรูป/อุตสาหกรรม การตลาด และการให้การบริการอย่างครบวงจร พร้อมความสมดุลยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนบทบาทภาคส่วนรัฐ เน้นที่การเปลี่ยนโครงสร้างของรัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพรับใช้ประชาชน ปรับปรุงกลไกของการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ข้าราชการจะต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความนับถือ ยอมรับ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นบุคคลที่ขยันขันแข็ง เอาการเอางาน ประสานประโยชน์แก่ประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รู้จักการวิพากษ์วิจารณ์ตนเองต่อสาธารณชน วิสัยทัศน์ ทักษะ ทักษะคิด วิธีการกระทำของภาครัฐ จะต้องหลีกเลี่ยงหรือวิีควบคุม มาเป็นการให้การสนับสนุนและเอื้อประโยชน์แก่องค์กร เอกชน ภาคเอกชน ของมหาชน เน้นการบริการสาธารณะ ส่งเสริมพัฒนาอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง

ปรับเปลี่ยนบทบาทภาคเอกชนเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิดในการผลิตเพื่อรับใช้ประชาชน เพิ่มอัตรากำลังการผลิตสินค้าให้มากเพื่อประชาชนได้ใช้อย่างเพียงพอ การผลิตสินค้ามากขึ้นเท่าใด เท่ากับเป็นการลดต้นทุน ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ในราคาต่ำและให้แปรรูปโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทมหาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมถือหุ้น และตรวจสอบกิจการ

รัฐและสถาบันการเงินจะต้องตั้งกองทุนส่งเสริมการผลิตโดยปลอดดอกเบี้ย ๕ ปี ให้ผลกำไรดอกเบี้ยไปให้แก่องค์กรใดๆ ที่เป็นคนกลางหรือรับช่วงการดำเนินการเรื่องการตลาดหรือคู่สัญญาผู้รับซื้อผลผลิต ทั้งนี้ เพื่อปลดภาวะดอกเบี้ยจากกองทุนของผู้ผลิตโดยสิ้นเชิง ผู้ดำเนินการเรื่องการตลาดจะต้องมีภาวะผูกพันในส่วนดอกเบี้ยกับกองทุนการผลิตของสถาบันการเงินและให้ผูกพันกับผู้บริโภคอย่างเป็นทางการ ในราคาควบคุมรับประกันของรัฐ ทั้งนี้ เมื่อผู้ผลิตหมดความกังวลเรื่องดอกเบี้ย ย่อมทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการเพิ่มคุณภาพการผลิตเข้าสู่ความเป็นมาตรฐาน ส่งผลรวมในเชิงแข่งขันทางพาณิชย์กรรมศาสตร์

การฟื้นฟูทางสังคม สังคมคือกระบวนการดำรงชีวิตของหมู่คน สังคมล้มเหลวเพราะคนล้มเหลว คนล้มเหลวเพราะขาดการนำที่ถูกต้อง การนำที่ไม่ถูกต้องเพราะคนดี คนรักชาติ คนรักผืนแผ่นดิน คนรักประชาชน ไม่มีโอกาสแสดงความสามารถฟื้นฟูทางสังคม คือเปิดโอกาสให้คนทุกคนคนทุกกลุ่ม ให้ประชาชนได้แสดงบทบาท แสดงความคิด ความเห็น ได้กระทำการพิทักษ์รักษาแผ่นดิน วิชาชีพ ในทางถนัดโดยรัฐจะต้องเปิดเสรีภาพและให้การส่งเสริมโดยศึกษาจากความคิดของกลุ่มชน ว่าแนวคิดหรือวิธีการนั้นๆ เป็นไปเพื่อคนร่วมเย็นหรือไม่ ครอบครัวยุคใหม่หรือไม่ ชุมชนและประเทศชาติสงบสุขรุ่งเรืองหรือไม่และชุมชนหรือประชาชน

ในกลุ่มนั้น ตัดสินใจที่จะดำเนินการในสิ่งที่ตกลงใจอย่างแน่วแน่ รัฐบาลของประเทศ จะเพิกเฉยไม่ส่งเสริมสนับสนุนมิได้

พรรคเกษตรก้าวหน้า โดยประชาชนไม่จำเป็นจะต้องเดินตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่เราหยุดนิ่งอย่างมีความพร้อมอย่างมีพลัง เป็นตัวของตัวเองปฏิเสธที่จะนำเอาแนวความคิดของโลก กระแสความพลิกผันของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของโลกมาเป็นตัวกำหนดให้นำพาประชาชนไทยกระโจนลงสู่ ห้วงเหวแบบผู้นำในอดีตกระทำมา พรรคเกษตรก้าวหน้าจะกำหนดตัวเองบนสัจจะ ความเป็นจริง อันเป็นพลังพื้นฐานของสมาชิกและประโยชน์โดยรวมต่างจะปรากฏขึ้น ให้โลกทั้งปวงและสังคมอื่นมาศึกษาถึงการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เล็งเห็นผล ต่ออนาคตของประชาชน และประเทศชาติอย่างรอบคอบ และรอบด้านในทุกๆ ด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต พรรคเกษตรก้าวหน้าจะเป็นศูนย์รวมทั้งด้านความคิด บทบาทและการกระทำทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม นำทัศนที่เปิดกว้างทางวิสัยทัศน์ ร่วมกับสมาชิกและประชาชนศึกษาปัญหาาร่วมกันถึงมูลเหตุ ทั้งอัตตะวิสัยและภาวะวิสัย ร่วมกันเข้าเป็นหนึ่งอย่างแนบแน่นมั่นคง ค้นหาสาเหตุความไม่มีความสุข หาแนวทาง แก้ไขให้เกิดความอบอุ่นขึ้นบ้านค้ำค้ำวัฒนธรรมที่เป็นบ่อเกิดแห่งความวิบัติของ ชุมชนประเทศจะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ทั้งปวงที่เล็งเห็นผลว่าความวิบัตินั้นๆ จะเกิดขึ้นมาอีก จะศรัทธาและส่งเสริมสิ่งที่จะก่อให้เกิดความมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อน หนี้สิน มีที่ทำกิน มีวิชาอาชีพที่มั่นคงสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีหลักประกัน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทรแบ่งปันไม่เป็นทาส ในทางรัตนอน กตจี ผูกขาด ทั้งทางการดำรงชีวิต อยู่อย่างมีวัฒนธรรม แนบสนิท กับธรรมชาติทั้งดงาม บุตรหลานในอนาคต อนุชนรุ่นหลังขึ้นชมบุพการี ที่เป็น

เป้าหมายแบบอย่างทั้งปัจจุบันและอนาคต พวกเขาจะถนอมไว้ซึ่งความหวงแหนแผ่นดินเกิดและเทิดทูนสถาบันเป็นมรดกแห่งความเคารพและศรัทธาแห่งชาติกำเนิดหรือเผ่าพันธุ์นั้นๆ โดย

๑. ทุกคนมีงานทำและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๒. ทุกคนมีอาหารที่เพียงพอ มีที่อยู่อาศัยสมแก่ความเป็นมนุษย์
๓. ทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันทั่วทั้งที่
๔. ทุกคนจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มไว้กันร้อนกันหนาว มีเสรีภาพ - จะแสดงความคิดเห็น อารักขา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษาอังกฤษ ความเชื่อ ศรัทธาในชุมชนท้องถิ่นชนเผ่าของตน
๕. ทุกคนจะได้รับสวัสดิการ สันติภาพ ความยอมรับนับถือ สิทธิคุ้มครองความเป็นมนุษย์ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกระบวนการของประชาชนและรัฐบาลอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตลอดถึงการส่งเสริมคุ้มครองภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๖. ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ในการก่อตั้งจัดตั้งกลุ่มเข้าร่วมกระบวนการทางสังคมกรรมของกลุ่มชนโดยรัฐจะต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุน
๗. ทุกคนมีสิทธิรวมกลุ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิก กฎ ระเบียบทางกฎหมาย ที่บัญญัติขึ้น อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ริดรอนเสรีภาพ สิทธิในความเป็นมนุษย์และยกเลิกความรับผิดชอบต่อสัญญาใดๆ ที่เอารัดเอาเปรียบ ช้อนรันมีเงื่อนไข สำคัญผิด ริดรอนหรือกดขี่บีบบังคับ ช่มเหง บีบบังคับให้ปฏิบัติตาม
๘. ประชาชนมีสิทธิก่อตั้งหน่วยป้องกันคุ้มครองตัวเอง นอกจากสิทธิการได้รับในการคุ้มครองจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดส่วนตัว ส่วนชุมชนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

๕. ประชาชนมีสิทธิก่อตั้ง จัดทำเอกสาร สื่อสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ แพร่เสียงแพร่ภาพ สื่อสารสู่มหาชน โดยรัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวางไม่จำกัดขอบเขตเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นทางสื่อ การควบคุมทางสื่อประชาชนย่อมเป็นฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ กำจัดบรรดาสื่อสารทางลามกอันเป็นผลกระทบเสื่อมเสียทางศีลธรรมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของประชาชนด้วยประชาชนเอง

พรรคเกษตรก้าวหน้า จักใช้นโยบายที่กล่าวมาโดยตลอดนี้เป็นหลัก เพื่อดำเนินการพร้อมกับนำความคิดของประชาชนโดยรวมเป็นเข็มมุ่งชี้ นำ กำหนด ทิศทาง ปรับเปลี่ยนแผนและโครงสร้างให้สอดคล้องอย่างเป็นวิทยาศาสตร์พัฒนา ประชาชน พัฒนาชาติ บูรณาการประเทศไปสู่ความก้าวหน้าทันสมัยด้วยจิตสำนึก เป็นประชารัฐที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีภายใต้แนวกรอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ ครอบคลุมในอาณาเขตอธิปไตยสมบูรณ์ภาพเหนือดินแดน อย่างแท้จริง

๑. นโยบายด้านการเมือง

เน้นให้การศึกษาทางด้านการเมืองแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้พื้นฟูตื่นตัวขึ้น เห็นความสำคัญของการร่วมกลุ่ม ร่วมกิจกรรมอันจะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพ เอกภาพ เป็นไทอันเป็นรากฐานในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ชำรงไว้ ซึ่งความสมบูรณ์พูนสุขของส่วนตัว สถาบันครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ด้วยความหวงแหนสิทธิ เสรีภาพ วัฒนธรรม ตลอดถึงสถาบันอันสูงสุดของ ประชาชนในชาติ โดยอาศัยความเชื่อว่าประชาชนย่อมพัฒนาตนเองและตัดสินอนาคต ของตนเองได้ ด้วยศักยภาพ สติปัญญาและพละทานภาพอย่างมีพลัง

ในการนี้พรรคจะส่งเสริมองค์กรจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งตามลักษณะทางอาชีพ ในชนบท หมู่บ้านและเขตเมืองจนสามารถรวบรวมเป็นองค์กรขนาดใหญ่แล้วชี้้นำเพื่อความก้าวหน้า ในวิชาชีพและสามารถสร้างเกราะป้องกันผลประโยชน์ของตนเองมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขูดรีด ข่มเหง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและไม่อยู่ในฐานะเป็นฝ่าย ถูกกระทำต่อไป

พรรคจะให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจในการปกครองตนเอง ในท้องถิ่น ของประชาชนชนบทพร้อมจะเอาใจใส่ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นประชาธิปไตยและให้สมาชิกจัดตั้งในชนบทคัดเลือกผู้แทนของตนเองเพื่อส่งผู้แทนนั้นไปเป็นผู้นำในระดับต่างๆ ของพรรค และพรรคยอมแต่งตั้งเป็นผู้ประสาน ประโยชน์ระหว่างพรรคกับสมาชิกมวลชนในเขตชนบทนั้นๆ จนถึงประชาชน สมาชิก มวลชนทั้งหลายสนับสนุนมีส่วนร่วมสร้างหรือถอดถอนผู้นำของกลุ่มตนเองจะเป็นการ กลั่นกรองให้ได้ผู้แทน ตัวแทนในระดับต่างๆ ของตนได้ไปทำหน้าที่ผู้แทนประชาชน ในการบริหารประเทศต่อไป

พรรคจะให้ความสำคัญ และมีสัมพันธอันดี กับชุมชนเมือง ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรคนเมือง องค์กรชุมชนแออัด องค์กรกรรมมาชีพและองค์กรสาขาอาชีพอื่น ที่รักชาติ รักประชาธิปไตย และรักประชาชน ส่งเสริมให้สร้างคณะกรรมการหรือผู้แทน ของตนในแต่ละกลุ่ม แต่ละเขต และดำเนินวิธีการเดียวกันกับเขต ชนบท

พรรคให้ความสำคัญส่งเสริมผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ องค์กรจัดตั้งกลุ่มต่างๆ โดยการชี้้นำเพิ่มสมรรถภาพ การบริหาร ร่วมกำหนด ทิศทางเน้นที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง มีพลัง มีประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะใช้พลังความคิดและการกระทำจนสามารถเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิก

และมวลชนให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้กลุ่ม ทำหน้าที่ทางการเมืองอย่างทรงเกียรติ และสมศักดิ์ศรี มีพละนาภาพเป็นผู้นำมวลชนอย่างแท้จริง

พรรคพร้อมจะประสานผลประโยชน์กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่สามารถเป็นแนวร่วมของพรรค อันเป็นประโยชน์ตรงกันเพื่อร่วมประสานประโยชน์ในลักษณะ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” ทั้งนี้ ด้วยความเห็นพ้องต้องกันกับสมาชิกพรรค อันไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของมหาชนและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างสถาบันการบริหารและบริการประชาชนหรือสถาบันอำนาจใดๆ เช่น สถาบันการบริหาร สถาบันตุลาการ สถาบันรัฐสภาและกลุ่มสถาบันบริการให้สอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของประชาชน พลเมืองให้สามารถนำมารับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสมอภาค

พรรคมีเชื่อมั่นที่จะปฏิรูปการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในทางทุจริตประพฤติมิชอบการแสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ อันเป็นลาภมิควรได้ของผู้ดำรงตำแหน่งให้คุณให้โทษต่อการบริการประชาชน และจะออกกฎหมายขึ้นเด็ดขาดรุนแรงว่าด้วยการริดรอนสิทธิเสรีภาพแก่บุคคล สาธารณชน ตลอดถึงการนำพาความเสื่อมทรมามาสู่สังคมชุมชน การกดขี่ การทารุณ เอรัดเอาเปรียบ อย่างขาดจริยธรรมไม่นำพาหวังดีต่อประชาชนและชุมชนคนในชาติ ขัดขวางองค์กรการเกษตรชาวไร่ชาวนาในภาคเกษตรกรรม

พรรคจะผ่อนคลาย ยืดหยุ่น กฎ ระเบียบ หลักการออกกฎหมายให้ประโยชน์บุคคล กลุ่มบุคคล เอกชน ข้าราชการได้รับสิทธิพิเศษในการดำรงชีวิต เชิดชูให้เกียรติ ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคล กลุ่มบุคคลของประชาชนผู้ซึ่งกระทำความดี ถึงที่สุด มีผลงานอันเป็นมหาประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งในและต่างประเทศ

พรรคจะจัดตั้งสาขาพรรคหรือจัดตั้งศูนย์ประสานงานของพรรคหรือศูนย์อภิบาลคนไทย ครอบคลุมคนไทย ทั่วทุกประเทศในโลก ซึ่งมีประชาชนคนไทยพำนักอยู่ และให้ประชาชนคนไทยในต่างประเทศสามารถดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารในพรรคอย่างกว้างขวางตลอดถึงผลักดันกฎหมายเลือกตั้งในการเลือกผู้แทนของตนในนามพรรคส่งลงสู่การแข่งขันทางการเมืองในระบบรัฐสภาอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง

๒. นโยบายด้านการบริหาร

พรรคเกษตรก้าวหน้า มีความเร่งรีบที่จะดำเนินการปฏิรูปในด้านการจัดการ ปรับปรุงระบบงานทางราชการให้เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยกระตุ้นแนวคิด อุดมการณ์ วิธีการ การดำเนินการ ให้เป็นการบริการเพื่อสนับสนุนกิจการหรือกิจกรรมแก่ประชาชนและเร่งรีบดำเนินการกระจายอำนาจทางการจัดการ ลงสู่ประชาชนเน้นจุดตั้งประชาชนในส่วนที่อ่อนแอ ถ้าหลังให้ได้รับความก้าวหน้า ฟังพาดตนเองได้

ประชาชนจะร่วมเสนอ กำหนดเข็มมุ่งทิศทางของประเทศในฐานะเป็นผู้มีสิทธิมีส่วนในการพัฒนาบูรณาการของประเทศร่วมกันและสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้อย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม

สร้างจิตสำนึกข้าราชการจากความเคยเป็นนายเหนือประชาชน จากเคยเป็นผู้ใช้อำนาจแต่ฝ่ายเดียว จากเคยเป็นผู้วิเคราะห์กำหนดมาเป็นร่วมกำหนดและร่วมกันหวังผลที่จะได้รับอย่างเอาการเอางานกระชับกับสภาวการณ์ในเวลาที่ย่ำแย่ ข้าราชการที่ทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนจะต้องกล้าประกาศวิพากษ์วิจารณ์ตนเองต่อสาธารณะอ้างถึงความล้มเหลวหรือผลเสียที่ตนได้ก่อกระทำขึ้นในกระบวนการบริการสาธารณะ

ทั้งอัครวิสัยและภาวะวิสัย ส่วนขวัญและกำลังใจการให้รางวัลและการลงโทษ โดยใช้
ความเป็นธรรม รักใคร่ ศรัทธาหรือให้โอกาสแก่ข้าราชการผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อ
แผ่นดินต่อมวลประชาชนอย่างเต็มที่

หลักของการบริการ

พรรคเกษตรก้าวหน้า จะส่งเสริมสนับสนุนให้ลดอำนาจจากส่วนกลาง แล้วขยาย
อำนาจนั้นให้ไปสู่ส่วนท้องถิ่น ให้ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบจากการกระจายอำนาจนั้น
การจัดเก็บภาษีอากรและการทำมาหาได้ในส่วนท้องถิ่นย่อมเป็นอำนาจของท้องถิ่น
ที่จะจัดตั้งงบประมาณหรือประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาตนเอง โดยให้
องค์กรท้องถิ่น หรือประชาชนที่ได้รับการจัดตั้งคณะขึ้นให้ดำเนินการตรวจสอบวินิจฉัย
ในการเสนอและการใช้ ตลอดถึงวิธีที่จะให้เกิดที่มาของงบประมาณ รัฐต้องให้
การช่วยเหลือ สนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลนของท้องถิ่นที่อ่อนแอถ้าหลังจนสภาพท้องถิ่น
เช่นว่านั้นสามารถดำเนินการแก้ไขสภาพปัญหาพื้นฐานของตนเองได้

พรรคเกษตรก้าวหน้า จะมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรจัดตั้งท้องถิ่น
ให้เกิดความเข้มแข็ง และส่งเสริมกลุ่มพลังพัฒนาตนเองกลุ่มต่างๆ ให้มีหลักประกัน
ในการดำรงชีวิตเพื่อสนองต่อความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินภาคเอกชนและความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อยของชาติของประเทศเป็นหลัก

พรรคเกษตรก้าวหน้า จะผลักดันให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ แห่งรัฐ
ตัดทอนกระทรวงใหญ่ๆ ที่มีอำนาจในการควบคุมมาก โดยเลื่อนฐานะกรมให้เป็น
กระทรวง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีอำนาจในการจัดการมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความ
เป็นอิสระ สะดวก รวดเร็วต่อการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยหลักในการบริหาร

พรรคเกษตรก้าวหน้า ถือเอาความสำคัญของ กลุ่มท้องถิ่น กลุ่มเมือง กลุ่มพลังต่างๆ ที่จัดตั้งเป็นองค์กร ทั้งเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มการจัดตั้งจากสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มจากอำนาจกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน เป็นแนวคิดเป็นสื่อแห่งความเรียกร้องต้องการของประชาชน เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวในระบบการจัดการการนำการบริหารของประเทศ แล้วนำมากำหนดแผนให้เกิดความก้าวหน้ามารวบรวมประเมินผลพรรคจึงจะกำหนดเข็มมุ่งทิศทาง นโยบายการดำเนินการเพื่อความบรรลุผลในระดับพื้นฟูบูรณาการประเทศให้เป็นประวัติศาสตร์ของประชาชน และมวลมหาชนทางสากล

๓. นโยบายต่อกระบวนการยุติธรรม

นโยบายต่อความเป็นธรรม

พรรคเกษตรก้าวหน้า ถือเอาความสมเหตุสมผลที่มนุษย์ ประพฤติ ปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ถือเอาความเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ ถือเอาความเอื้ออาทรแบ่งปันในทรัพยากรนั้นอย่างเท่าเทียมให้มนุษย์ดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สงบและความปรองดอง อบอุ่น สนับสนุนการให้โอกาส ปฏิเสธการทุจริต ช่มเหงและการเอารัดเอาเปรียบทั้งทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง ส่งเสริม เสรีภาพ เชิดชูสิทธิมนุษยชน

พรรคเกษตรก้าวหน้า จะดำเนินการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือ ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ การใช้กฎหมายต่อประชาชนและยกเลิกกฎหมายทั้งปวงที่ล่าหลังไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนพลเมืองตลอดถึงการเสนอ

ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายประเพณีท้องถิ่น หรือกฎหมายกลางบ้าน
กล่าวคือ

เมื่อเกิดข้อพิพาทภายในหมู่บ้านใด ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและ
ความสุขของประชาชนในหมู่บ้านให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้น
เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมหรือยุติปัญหาเป็นเบื้องต้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

เมื่อปัญหาดังกล่าวไม่อาจยุติลงได้ ให้คณะกรรมการนำส่งไปสำนักองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลตำบลเพื่อประนีประนอมหรือยุติปัญหา

เมื่อปัญหาดังกล่าวไม่อาจยุติลงได้ ให้คณะกรรมการระดับองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือเทศบาลประจำตำบลนำส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
บ้านเมือง ตามกระบวนการความยุติธรรมปกติต่อไป โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือคณะกรรมการ (อบต.) ตรวจสอบและติดตามผลร่วมกระบวนการยุติธรรมด้วย

พรรคสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
ทนายความ ให้สามารถจัดตั้งองค์กรอิสระหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขึ้นตรงต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล โดยสภาตำบลเป็นผู้จัดงบประมาณค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นๆ และมีเป้าหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ประกอบการ
อาชีพทางด้านกฎหมาย เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนในเขตหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่
จดทะเบียนนั้นๆ ตลอดถึงมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเจรจาพิจารณาในองค์ประชุมของ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม หรือยุติปัญหาประจำหมู่บ้านหรือสภาองค์การ
บริหารตำบล เมื่อมีเหตุการณ์พิพาทเกิดขึ้น ทั้งนี้ พรรคจะสนับสนุนการจัดตั้งของ
นักกฎหมายให้มีความเป็นอิสระและเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนอย่างสมเกียรติ
สมศักดิ์ศรี

นโยบายต่อผู้ต้องหา

พรรคจะผลักดันปฏิรูปกฎหมายให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ผู้ต้องหาเมื่อเกิดคดีอาญา โดยให้ยื่นประกันตัวได้ทันทีทั้งที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรนิติบุคคลใดหนึ่ง กลุ่มประชาชน บิดามารดา ญาติพี่น้อง เป็นประกันบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิประกันตนเองและผู้อื่นได้ ในวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาท)

ในกรณีระหว่างการพิจารณาคดี ผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้รับการตัดสินให้ถึงที่สุด และมีเหตุต้องฝากขังไว้ในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแยกออกจากผู้ต้องขังรายอื่นที่ตัดสินคดีถึงที่สุดแล้ว โดยให้มีสถานที่คุมขังผู้ต้องหาโดยเฉพาะ ต้องไม่ถูกบังคับให้ทำงานเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไป และต้องเปิดโอกาสให้พบญาติ พบทนายความอย่างเต็มที่ เพื่อต่อสู้คดีอย่างสมศักดิ์ศรี

ในกรณีระหว่างพิจารณาหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขัง หากยังมีธุรกิจหรือกิจการใดหนึ่งที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของประชาชน รายได้ของประเทศ ให้บุคคลดังกล่าวสามารถประชุม หรือสั่งการตามตำแหน่งหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการขององค์การของตนได้ ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบความเสียหายต่อระบบธุรกิจ หรือรายได้ของชาติโดยรวม

ในกรณีผู้ต้องหาได้รับโทษเมื่อคดีถึงที่สุด จะต้องได้พบญาติเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรักษาความมั่นคงและผ่อนคลายในสถาบันครอบครัวของเขาและรัฐจะต้องจัดงานให้แก่ครอบครัวของเขาให้สามารถประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และให้การศึกษาแก่บุตร - ธิดาเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีผู้ต้องหาได้รับโทษให้ถึงที่สุดถูกจำคุก จะเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม (เว้นแต่ถูกประหารชีวิต) รัฐจะต้องรับผิดชอบในการอบรมบ่มเพาะ ปรับปรุง พฤติกรรม นิสัยให้มีอุดมการณ์ ในความเร่งร้อนต่อการกระทำความดีในความเป็น พลเมืองชาติในระยะเวลาหนึ่งไม่เกินหนึ่งส่วนสี่ของกำหนดโทษ หรือได้รับการ ร้องขอจากผู้ต้องโทษเลือกทำงาน เพื่อชดเชยเศรษฐกิจเข้ากับระยะเวลาต้องโทษ ผู้ต้องขังจะต้องทำงานเพื่อการผลิตโดยรัฐเป็นผู้จัดสร้างนิคมการผลิตขึ้น โดยแยก ออกจากสภาพความเป็นเรือนจำโดยเด็ดขาด ให้ผู้ต้องขังได้ทำงานการผลิตที่ถนัด ให้สามารถสร้างรายได้รวมจากผลผลิตโดยตรง เมื่อความสามารถสร้างรายได้เท่ากับ มูลค่าแรงงานแล้ว ไม่จำเป็นต้องกักขัง ให้ปลดปล่อยนักโทษรายนั้นกลับคืนสู่สังคม หรือสถาบันครอบครัวของเขาไป เว้นแต่นักโทษในคดีร้ายแรง

พรรคจะเสริมสร้างบทบาทสถาบันรับผิดชอบแก่ขบวนการยุติธรรมตำรวจ ทนายความ อัยการและศาล เพื่อให้ได้รับการพัฒนาในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนให้เป็นเอกภาพและความเสมอภาคในการใช้กฎหมาย ตลอดถึงการยึดหยุ่น ให้โอกาสบุคคลองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งได้กระทำความดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรมและการทำงานเพื่อบูรณาการต่อประเทศชาติต่อประชาชน ให้ได้รับความคุ้มครอง สิทธิพิเศษจากองค์กรของประชาชน

พรรคจะดำเนินการผลักดันให้กฎหมายใดๆ ก็ตามจะต้องสอดคล้องกับความ ต้องการของประชาชนเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม เน้นสิทธิ มนุษยชนสากล ให้มีวัฒนธรรมอันดีงาม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ประเทศชาติเป็นหลัก โดยยืนอยู่บนพื้นฐาน ความอบอุ่นผ่องใส ความอุดมสมบูรณ์ มีการดำรงชีวิตอย่างบริบูรณ์ของประชาชน และมั่นคงต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชน ชาวไทย

๔. นโยบายเศรษฐกิจ

จากการนำของบรรดาผู้นำประเทศ ผู้ใช้อำนาจรัฐ นำพาประเทศไทยเข้าไปสู่ระบบทุนนิยม นำพาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไปสู่การค้าเสรีอย่างขาดการพินิจพิเคราะห์ล้าเข้าไปสู่กลุ่มทุนนิยมที่มีอำนาจวงกว้างเกณฑ์ ทฤษฎีการเงิน การคลัง และการค้าโลก ตลอดถึงการแข่งขันในการตลาดการเงินของโลก ประเทศไทยประชาชนคนไทยทั้งมวลได้รับแรงกดดันเป็นฝ่ายถูกระงับจากการสมยอมของผู้นำประเทศกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจึงเป็นการดำเนินการที่ผิดพลาด การประกอบกิจกรรมต่างๆ ไม่สอดคล้องกับโครงการพื้นฐานการผลิตพื้นฐานของประเทศ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความบอบช้ำจากกลุ่มผู้นำที่มีอำนาจการจัดการเพียงไม่กี่กลุ่มไม่กี่องค์กร ผลเสียหายทางเศรษฐกิจถึงความวิกฤตจนไม่อาจแก้ไขได้และภาวะของประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจของกลุ่มนายทุนผูกขาดต่างชาติในปัจจุบัน ภาวะต่างๆ ตกอยู่กับประชาชนโดยรวมและจะจมอยู่ในสภาวะการณ์เช่นนี้อีกยาวนานไม่รู้จบ

พรรคเกษตรก้าวหน้า มีนโยบายมุ่งเป็นการเฉพาและจะต่อสู้กับปัญหาภาวะวิกฤตเฉพาหน้าดังนี้

- (๑) ให้ความสำคัญในการเร่งผลิตและให้ความสำคัญในการส่งออกเป็นหลัก
- (๒) ให้ความสำคัญในการผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลัก
- (๓) ให้ความสำคัญให้ประชาชนมีอยู่มีกินเป็นหลัก ให้ความสำคัญในการแข่งขันกับการตลาดโลกเป็นรอง

(๔) ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของมหาชนเป็นหลัก ให้ความสำคัญการพัฒนาเศรษฐกิจของปัจเจกชนเป็นรอง

(๕) ให้ความสำคัญกับการผลิต การแปรรูป/อุตสาหกรรม การตลาดและการบริการอย่างครบวงจรเป็นหลัก ให้ความสำคัญแบบต่างคนต่างทำในรูปลักษณะปัจเจกชนเป็นรอง

แนวความคิดพื้นฐาน

เราต้องเอาใจใส่ต่อข้อผิดพลาดทั้งหลายในระบบเศรษฐกิจที่ต่างคนต่างทำ และสร้างระบบแข่งขัน ซึ่งดีซึ่งเด่น ใช้เล่ห์เพทุบายของปัจเจกชนในระบบเศรษฐกิจ พิจารณาถึงผลกระทบต่อมวลมหาชนประชาชน คนในชาติล้วนแต่นำพาไปสู่ความล้มจมและหายนะ

เราต้องเอาใจใส่ต่อข้อเท็จจริงพื้นฐานและพินิจพิเคราะห์ถึงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคมภูมิศาสตร์การผลิต ศักยภาพการผลิต ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่สอดคล้อง กำลังการผลิตพื้นฐาน

พื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ การเกษตร เกษตรกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก จะต้องได้รับการพัฒนาฟื้นฟูขึ้น ให้ความสำคัญอย่างยั่งยืนต่อชาวไร่ชาวนา เกษตรกร และกรรมกรผู้ให้แรงงานในภาคเกษตรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ขวัญและกำลังใจ เสียสละและอุทิศตน เพื่อส่งเสริมมุ่งมั่นการผลิตอย่างครบวงจร และเป็นวิทยาศาสตร์ หมายถึง รัฐจะต้องเข้าไปส่งเสริมบทบาทหนุนเรื่องการผลิตให้เชื่อมโยงถึงผู้ผลิตจะต้องมีส่วนในการแปรรูปผลผลิตหรือการที่สอดคล้องรวดเร็ว แรงด่วน จะต้องมือนาคร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคเกษตรกรรม

รัฐจะต้องมีพันธะสัญญา สวัสดิการ ผลประโยชน์ต่อบทบาทของเกษตรกร ผู้ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ มีระบบการรับประกันมูลค่าการผลิตและผลผลิต ส่งเสริมระบบทุนเทคนิค วิชาการและเทคโนโลยีผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าและทันสมัย ร่วมมือกับองค์กรผู้ผลิตอย่างจริงจัง

ปรัชญาของนโยบายเศรษฐกิจพรรคเกษตรกรก้าวหน้า

อาวุธในระบบทุนนิยม คือเงิน คือกองทุน อาวุธเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคือ ข้าว คือผลผลิตทางภาคการเกษตร ความยุ่งยากของโลกคือประชากรล้นโลกทุกๆ ชีวิตมนุษย์และสัตว์ คือต้องใช้อาหารหล่อเลี้ยงชีวิต ถ้าขาดอาหารคนทั้งโลกดับสลาย ทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถที่จะเป็นคลังอาหารอันอุดมสำรองเลี้ยงดูคนทั้งโลกเพียงแค่เราผลิตอาหารก็คูณไว้อย่างเพียงพอ ไม่ด่ำเข้าสู่ระบบการแข่งขันที่เอารัดเอาเปรียบเพียงเราหยุดอย่างมั่นคง โลกต่างหากที่จะวิ่งมาหาเรา

ตราบไคที่มนุษย์ยังต้องใช้ ข้าว อาหาร เพื่อยังชีพ เกษตรกรต้องได้รับชัยชนะและเป็นชัยชนะที่สง่างาม นโยบายเศรษฐกิจ ด้านการเงินการคลัง พรรคยึดหลัก เป้าหมายพื้นฐานการผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาดและการให้บริการ เน้นที่ภาคเกษตรกรรมอย่างครบวงจร เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ การเงินการคลังของประเทศจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณ การใช้เงินในส่วนนี้ให้เป็นเอกให้ถ้วนทั่วพอเพียงลดจำนวนการจัดสรรเม็ดเงินในกิจการอื่นๆ ประเภทฟุ่มเฟือยที่ให้ผลประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนน้อย การเงินการคลังจะต้องไม่ถูกควบคุมจากปัจจัยภายนอกประเทศ หากแต่การบริการในประเทศอย่างแท้จริงและบรรลุผลตลอดถึงลดหรือยกเลิกการใช้เงินสนับสนุนเศรษฐกิจของวิสาหกิจทุกขนาดที่ไม่

สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งเป็นภาวะต่อการใช้เงินการชดเชยช่วยเหลือมาโดยตลอด ยกเลิกเด็ดขาดของวิสาหกิจที่ไม่ก่อกำไรเลี้ยงตัวเองไม่ได้ และก่อกำหนดสินผูกพัน เป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดิน ในส่วนของวิสาหกิจที่ทรงตัวอยู่แต่ไม่เกิดผลกำไรให้แยกส่วนที่ล่าช้าออกไป ลดหรือแปรรูปให้เล็กลง เพื่อลดต้นทุน ในการผลิตสะดวกและง่ายต่อการดูแลเกิดความคล่องตัวในการบริหารและง่ายต่อการบริการ

นโยบายธุรกิจภาคเอกชน จะต้องถูกตรวจสอบคัดเลือก กิจกรรม เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนอย่างเต็มที่ กังวล จัดสรรงบประมาณให้เป็นพิเศษ ถ้ากิจการนั้นๆ สามารถแปรรูปธุรกิจของตนเป็นกิจการโดยมหาชนเข้าไปมีหุ้นมีส่วน เป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องต่อประชาชนผู้ถือหุ้น ของมหาชนนั้น

การสร้างจิตสำนึกก่อนนโยบายการเงินการคลัง จะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดละอไม่เพียงแต่คาดหวังหรือเดาสุ่มเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพมั่นคงทางการเงินการคลัง แต่จะต้องเป็นไปเพื่อฟื้นฟูบูรณาการต่อประเทศชาติ ต่อประชาชนให้เกิดความมั่นคงต่อการดำรงชีวิตของประชาชน มุ่งดึงประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับส่วนงบประมาณอย่างทั่วถึง และมีระบบการจัดการอย่างแจ่มชัด โปร่งใส เป็นหลัก

พรรคจะส่งเสริมสร้างธนาคารหมู่บ้านให้เกิดขึ้นทุกชุมชนเพื่อบริการในชุมชน ในด้านการเงิน และจะได้ปรับปรุงระบบการเงิน การคลังของประเทศให้มีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดระบบการธนาคารพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายเร่งด่วน

พรรคมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะปลดปล่อยพันธะผู้ประกอบการรายย่อย ยกเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า บริษัทจำกัดที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหว ธุรกิจ กิจการหรือการประกอบการและไม่มีพันธะกับประชาชน บุคคล นิติบุคคล ภายนอก อย่างสิ้นเชิง ให้ผู้ประกอบการได้หมดภาระต่อระบบภาษี ที่ผูกพันกับรัฐ และมีมาตรการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ล้มละลายที่มีศักยภาพประกอบการ ได้มีโอกาส เริ่มต้นประกอบการใหม่

พรรคจะจัดการบริการให้ผู้ว่างงาน คนตกงานให้มีงานทำมีรายได้โดยส่งเสริม สร้างงานให้เหมาะสม เพื่อรองรับคนว่างงานอย่างเต็มกำลัง พร้อมจะส่งเสริมกระตุ้นให้ บุคคลผู้มีงานทำได้เพิ่มพูนสมรรถนะมีประสิทธิภาพให้พัฒนา ศักยภาพของตนอย่าง มีความก้าวหน้าไร้ขีดจำกัด สนองตอบต่อความคิดก้าวหน้าใหม่ๆ เพื่อเกิดเทคโนโลยี ใหม่ๆ โดยจัดกองทุนในการวิจัยเพื่อให้เกิดการประกอบการ เป็นกรณีพิเศษ

พรรคจะส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นทุกชุมชน ให้ประชาชนในหมู่บ้าน บริการกันเองอย่างอิสระ ให้ชุมชนนั้นๆ มีเงินออมของกลุ่มและบจกเงินเมื่อเกิด ความจำเป็นอย่างทันท่วงที

พรรคจะส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์การตลาด สหกรณ์ร้านค้าหมู่บ้านให้เกิดขึ้น ทุกหมู่บ้าน เพื่อรองรับผลผลิตให้เกิดตลาดภายในประเทศอย่างมีกระบวนการและระบบ ให้เป็นผู้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ สามารถกำหนดราคาด้วยตนเอง พร้อมได้รับการ ประกันราคาผลผลิตผลตลอดถึงมีระบบการซื้อ การขาย ผลผลิตล่วงหน้าก่อนทำการ ผลิตจริง

พรรคจะส่งเสริมให้ กลุ่มเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร ปัญญาชนก้าวหน้า รู้จักการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างครบวงจร จัดตั้ง บริษัทมหาชนเพื่อให้ควบคุมถึงกระบวนการการผลิต กระบวนการแปรรูป อุตสาหกรรม กระบวนการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนทั้งการบริการด้านต่างๆ โดยเล็งเห็นด้านการจัดการอย่างเป็นเอกภาพรับผิดชอบต่อการผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ตัดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของคนกลาง ตัดปัญหาการแข่งขันแย่งชิงในตลาด การค้าเสรี และสนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงให้ภาคเกษตรมีศูนย์การเงินของตนเองโดยตรง เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากตลาดการเงินของกลุ่มสถาบันการเงินในระบบทุนนิยมผูกขาด

ในปัญหาเฉพาะหน้าพรรคจะผลักดันผู้แทนชาวไร่ ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน ผู้มีความรู้ ความสามารถ ไปจัดตั้งศูนย์การตลาดต่างประเทศของตนเองในทุกประเทศทั่วโลกโดยประสานกันกับทูตพาณิชย์ของประเทศไทยให้เร่งดำเนินการการตลาดพืชผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของไทย เพื่อการทำตลาดในต่างประเทศนั้นๆ อย่างกว้างขวาง และกำหนดให้ทูตพาณิชย์มีความกระตือรือร้นในการตลาด พร้อมให้รับผิดชอบต่อการวิพากษ์ - วิจารณ์ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอย่างเข้มงวด โดยงบประมาณในส่วนนี้ รัฐต้องเป็นผู้จัดสรรให้เกิดการดำเนินการอย่างเพียงพอ

พรรคจะให้ความสัมพันธ์ มิตรภาพอันดีกับมวลมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ฐานะการผลิตในภาคเกษตรกรรม และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริการ ซึ่งกันและกัน และจะขยายความสัมพันธ์ระยะยาว ตลอดทั้งประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ

หรือประชาชนของประเทศใดๆ เพื่อสร้างแนวร่วม เพื่อการร่วมมือ ร่วมพัฒนาในภาค พาณิชยกรรม เป็นที่มีพื้นฐานโครงการสร้างการตลาดของภาคเกษตรกรรมพร้อม กระบวนการการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องร่วมกันโดยเน้นที่จะแลกเปลี่ยนสินค้า ซึ่งกัน และกันเป็นหลัก การซื้อขายสินค้าโดยใช้เงินเป็นรอง เน้นที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ แลกเปลี่ยนกันอย่างยุติธรรมในด้านเศรษฐกิจ

นโยบายระยะกลางสู่ความมั่นคงยั่งยืนระยะยาว

พรรคเกษตรก้าวหน้า จะผลักดันส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปริมณฑล เพื่อการผลิต ทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ในลักษณะแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เหมาะกับอุปนิสัยความชำนาญของประชากรท้องถิ่น เหมาะกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของความ เจริญเติบโตของโครงสร้างเศรษฐกิจทำการผลิตเป็นสัดส่วน พอเพียงกับความเรียกร้อง ต้องการในเชิงอุปสงค์ - อุปทานระหว่างการผลิตกับผู้รับบริการบริโภคพร้อมกับ รักษาความมั่นคงในทุกๆ ด้านแล้วพิจารณาขยายการเติบโตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สอดคล้องสัมพันธ์สภาพซึ่งกันและกัน กำหนดเข็มมุ่งมาตรการวิธีการดำเนินการ สะดวกเร่งรัดและยั่งยืนมีจุดยืนของตนเอง ดังนี้คือ

(๑) ส่งเสริมปรับปรุงฟื้นฟู พื้นที่การผลิตการเกษตร ให้เหมาะสมแก่การ ดำเนินการพร้อมผลิต จัดหาพื้นที่การผลิตอย่างเพียงพอ ให้ทุกคนมีงานทำอย่าง ต่อเนื่อง จัดหาอุปกรณ์เพื่อรับใช้การผลิต ส่งเสริมให้การศึกษาแก่ผู้ผลิต กำหนด ส่วนการใช้แรงงานการผลิตอย่างเหมาะสม สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ที่มี ศักยภาพเหมาะสมกับชนิดของสิ่งผลิตสายพันธุ์ตรงกับสภาพอุณหภูมิ ภูมิศาสตร์ ปริมาณแหล่งน้ำ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลทันสมัย

(๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป ให้เพียงพอมีศักยภาพรองรับ ผลิตผลอย่างต่อเนื่องและพร้อมขยายกำลังการผลิต เน้นที่ก่อให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบรรจุหีบห่อ โกดังจัดเก็บรักษาเพื่อการถนอมคุณภาพ

(๓) ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศอย่างกว้างขวาง จัดให้มีแหล่งจำหน่ายทุกชุมชนเสริมขยายตลาดต่างประเทศเน้นให้ชุมชนในประเทศได้รับริบโกลินค้าโดยตรง ราคายุติธรรม สะดวกและง่ายต่อการสั่งซื้อรวดเร็วต่อความต้องการบริโภค พัฒนาการสั่งซื้อ ผลิตผลล่วงหน้า ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบด้วยกำหนดราคามูลค่าเท่าเทียม

(๔) ปรับปรุงโครงสร้างในการบริการของกองทุน ทุนสำรอง ทุนรับประกันมูลค่าผลิตผลให้สอดคล้องกับมูลค่าวัตถุดิบและแรงงานการผลิต และส่งเสริมขยายการบริการให้สะดวกรวดเร็วทั่วถึง ตลอดจนจัดส่งเสริมสภาพคล่อง เจริญอย่างเต็มกำลัง หนุนเนื่องมิให้ขาดขั้นตอนหรือหยุดชะงัก

(๕) ครอบคลุม (๑) (๒) (๓) (๔) รักษาความมั่นคง ความเป็นระบบ ความมีมาตรฐานพร้อมขยายตัวของกิจการอย่างเอกราชและอยู่พื้นฐานของความเป็นจริง ให้รักษาสมรรถนะบุคลากรภายในประเทศเป็นหลัก การเรียกร้องต่างชาติมาลงทุนเป็นรอง ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น แรงงานท้องถิ่นปัจจัยการผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ลึงนำเข้าวัตถุดิบต่างประเทศเป็นรอง หลีกห่างจากระบบแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ การพึ่งพาต่างชาติ การจะนำพาประเทศชาติไปผูกพันในระบบเศรษฐกิจแข่งขันโดยเด็ดขาด ตัดการผูกมัดยืนยาวในสนธิสัญญาไม่เป็นธรรม โดยประการทั้งปวง พร้อมนี้ต้องส่งเสริมศักยภาพของคนในชาติ ให้หากันเอกราชอย่างมีสติปัญญา มีพลัง มีอุดมการณ์ฟื้นฟูกำลังของคนในชาติให้มีเวที

ให้ได้รับโอกาส ให้เป็นตัวของตัวเอง สร้างจริยธรรม สร้างอุดมคติสำนึกใหม่ ให้ความคิดริเริ่มให้เป็นสมองจากความสำนึกรักชาติ รักการผลิต รักประชาธิปไตย รักการใช้แรงงานตอบแทนชาติเป็นหลักการเงินเป็นรอง ทุกสิ่งจักสมบูรณ์ด้วยคนในชาติเอง เลิกแนวความคิด ผักไฟต่างชาติแบบความคิดของพวกทาสโดยเด็ดขาด ประเทศไทยจึงจะเป็นประเทศที่มีพลัง เป็นศูนย์รวมการผลิต เป็นคลังอาหารสำรองเลี้ยงโลก เป็นแบบอย่างที่ดีของมวลมนุษยชาติ เหล่านี้คือเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นไทยที่แท้จริง

ถ่ายเทอำนาจรัฐเสริมสร้างบทบาทประชาชน

พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะปฏิรูปองค์กรหลักของรัฐอันเกี่ยวข้องโดยตรง ในภาคส่วนที่ผูกพันเศรษฐกิจของชาติ ของประชาชนในทุกๆ ด้านอันเนื่องจากว่ารัฐจะแข็งแกร่งอยู่ฝ่ายเดียว ผืนทุ่งร้างแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้ หากไม่มีประชาชนห้อมล้อม ดังนั้นอำนาจของรัฐจะต้องถ่ายเทลงไปสู่องค์กรภาคเศรษฐกิจของกลุ่มประชาชน ให้รัฐมีส่วนในการให้ข้อมูล ให้การศึกษา ให้การส่งเสริมลดบทบาทการควบคุม เป็นการให้บริการเกื้อหนุนสร้างองค์กรประชาชนให้แข็งแกร่งมั่นคง ยกกระตือรือร้นของประชาชนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ กับประชาชนเท่านั้น จึงจะเปลี่ยนความหลังเป็นก้าวหน้า สิ่งเหล่านี้จะเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ที่ยิ่งใหญ่

เหตุนี้พรรคจึงสนับสนุนส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนจากปัจเจกชนเป็นมหาชน ทุกคนต้องมีส่วนถือหุ้น ทุกคนจึงมีส่วนตรวจสอบองค์กร ตรวจสอบความโปร่งใส ตรวจสอบประชาชนเองว่ารักชาติ รักประชาธิปไตย รักผืนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ของตัวเองหรือไม่เพียงใดและพร้อมพอจะตัดสินอนาคตของตนเองของชาติโดยรวม

ว่าอยู่ในชะตากรรมเช่นใดพร้อมจะพลีกำลังกาย กำลังใจ บากบั่นสู่ความก้าวหน้า หรือปล่อยสถานการณ์ไปสู่ความล้มเหลวด้วยเหตุเพราะรัฐขาดวาง

พรรคเกษตรก้าวหน้า มีความเชื่ออย่างสุจริตสุดใจเชื่อในพลังมหาชนคนรักชาติ เชื่อในภูมิปัญญาของคนไทย เชื่อว่าประชาชนเท่านั้นที่จะพลิกบทบาทของเศรษฐกิจ ล้มเหลวไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ชัยชนะอย่างสง่างาม

๕. นโยบายด้านเกษตรกรรม

พรรคเกษตรก้าวหน้า มุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นกรณีพิเศษ เพราะประเทศไทยยืนอยู่บนรากฐานการเกษตร อันเป็นรากเหง้าของธุรกิจอื่นทั้งปวง ที่ผ่านมามีในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้นำประเทศทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญแต่การพัฒนา แนวตั้งจนทำให้ภาคเกษตรเกิดความล้มเหลว ขาดการเอาใจใส่ในการพัฒนาแน่นอน หมายถึงฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของการพัฒนาประเทศของประชาชนส่วนใหญ่ปล่อยให้ ภาคเกษตรพัฒนาไปไม่ถูกทิศถูกทาง ปล่อยให้ภาคเกษตรกรรมถูกทอดทิ้ง ถูกรื้อถอน ถูกเอารัดเอาเปรียบพร้อมกับปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรม ฟาร์มบ้านศาลสวรรค์ลิดิจิต ประชาชนผู้ผลิต ชาวไร่ ชาวนา ชาวกลีกรวม มีความเป็นอยู่ในสภาพความแร้นแค้น ถูกกดขี่รื้อถอนมูลค่าแรงงานและผลผลิตจนทำให้เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว และล้มละลาย ถูกขายทอดตลาด ถูกยึดทรัพย์สินแผ่นดินพื้นที่ทำกิน สิ้นเนื้อประดาตัว เกษตรกร รายย่อยถูกกลืนกินจากเกษตรกรรายใหญ่และถูกทำลายเศรษฐกิจของตนเองอย่างสิ้นเชิง จากนายทุนกลุ่มทุน พ่อค้าคนกลางดูดกลืนพลังงานหยาดเหงื่อเลือดเนื้อแรงงานไปจนสิ้น กลุ่มคนกลางมักอ้างเสมอว่าเกษตรกรต้องผลิตเพื่อส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรทั้งปวงเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในตลาดโลก ตลาดเสรี

แท้ที่จริงตลาดเหล่านี้เป็นของกลุ่มนายทุนผูกขาด ประชาชน ชาวไร่ ชาวนา เกษตรกร
กสิกรไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากความเร่งเร้าส่งเสริมของกลุ่มทุนซ้ำยังต้องตกอยู่
ฝ่ายถูกกระทำ จนหมดเนื้อหมดตัวและดำรงชีวิตอย่างถูกทอดทิ้งอย่างเลวทราม ไม่มี
หลักประกันใดๆ ไม่มีอนาคตในอนาคต

พรรคเกษตรก้าวหน้า จึงจำเป็นต้องดำเนินการในทุกๆ ด้าน กระทั่งผลักดัน
ให้ประชาชนในส่วนนี้ตระหนักในภาระกิจของตน ชี้นำการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า
ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถฟื้นคืนชีพอย่างมีชีวิตชีวา มีความมั่นคงมีที่ทำกิน ปลอดเปลื้อง
หนี้สิน มีหลักประกันในการดำรงชีวิตมีธุรกิจของกลุ่มตนเองอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต
การแปรรูปอุตสาหกรรม การจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ การบริการทุกชนิด
อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรของตัวเองและสามารถพัฒนาตนเองครบครันรอบด้าน
กำหนดอนาคตของตนเองอย่างแท้จริง

นโยบายพรรคเกษตรก้าวหน้า จึงมุ่งประเด็นหลักดังนี้

การดำเนินการเบื้องต้น

(๑) ผลักดันให้รัฐออกกฎหมายหรือพระราชกำหนดปลดเปลื้องหนี้สินเกษตรกร
ที่เกษตรกรเป็นลูกหนี้อยู่ทั้งปวง ทั้งสถาบันการเงินหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยหยุด
ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ให้หยุดอยู่และห้ามจำหน่ายจ่ายโอนขายทอดตลาดที่ดิน
ที่ทำกินของเกษตรกรทั้งสิ้นภายในกำหนด ๑๐ ปี

(๒) ให้รัฐหรือสถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งกองทุนฟื้นฟูให้เกษตรกร
อย่างเพียงพอ

(๓) ให้รัฐจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์และปัจจัยการผลิต เพื่ออำนวยความสะดวกรับใช้การผลิตตลอดถึงพันธุ์พืช - พันธุ์สัตว์ อย่างเหมาะสมกับภูมิศาสตร์การผลิตให้กับเกษตรกร โดยให้เครดิตเป็นเวลา ๕ ปี ปลอดดอกเบี้ย

(๔) ให้รัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ มาให้ความรู้ ให้การศึกษา และนำเกษตรกร จัดสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปทุกขนาด ให้สามารถทำการแปรรูป/อุตสาหกรรม ให้เพียงพอกับปริมาณการผลิตให้ได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดถึงการช่วยเหลือดูแลการจัดหาด้านการเงิน เงินทุน ทุนสำรอง โดยไม่ขัดขวางต่อการทำงาน

(๕) ให้รัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการมาให้ความรู้ ด้านการพาณิชย์ การบัญชีและการจัดการทางบัญชี พร้อมการดำเนินการทางด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่เกษตรกร

(๖) ให้รัฐ โดยทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศร่วมกับกรรมการกลุ่มเกษตรกร เป็นฝ่ายจัดหาการตลาดในต่างประเทศอย่างได้ผล เพื่อรองรับผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากสินค้าภาคเกษตรกรรม

(๗) ให้รัฐ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการ วิจัยสายพันธุ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตหรือสร้างชิ้นมารับใช้ภาคเกษตรกรรมอย่างรอบด้านและเต็มกำลัง

(๘) ให้รัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ต้องจัดการเรียนการสอนในด้านการเกษตรมหาวิทยาลัย โรงเรียนเกษตร ให้จัดการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบของโรงเรียนให้กลุ่มเกษตรกร โดยการสอนแบบให้เปล่า

(๘) ให้รัฐ โดยกระทรวงการคลังจะต้องจัดหาหรือสนับสนุน กองทุนทุนสำรอง ทุนพิเศษให้กับเกษตรกรในภาคเกษตร ในการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ

(๑๐) ให้รัฐ โดยรัฐห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากการเกษตรมาจากต่างประเทศทุกชนิดอย่างเด็ดขาด เป็นระยะเวลา ๕ ปี เว้นแต่ พันธุ์พืช - พันธุ์สัตว์หรือเครื่องมือเทคโนโลยีอันเกี่ยวข้องกับกระบวนการ การผลิตทางด้านเกษตรเท่าที่จำเป็นและไม่มีในประเทศ

(๑๑) สนับสนุนเสริมฟื้นฟู วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ พันธุ์พืช - พันธุ์สัตว์ การประมงปศุสัตว์ ปรับปรุงตัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีในประเทศ ส่งเสริม บุคคล นิติบุคคล องค์กรการวิจัยภาคเอกชน ให้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีอยู่ในประเทศ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักสำคัญ พร้อมกับจัดตั้งกองทุน ให้การอุดหนุนอย่างเพียงพอ

การดำเนินขั้นตอนที่ ๒

(๑) รวบรวมกลุ่มเกษตรกร ให้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรเข้มแข็งของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้สามารถพึ่งกระบวนการของตนเองได้ อาทิ จัดตั้งสหกรณ์กลุ่มตามอาชีพต่างๆ จัดตั้งกลุ่มอิสระภายใต้การนำของกรรมการกลุ่มเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านเกษตร และเกษตรกรรม ปลุกพืช - เลี้ยงสัตว์ - หรือการประมง หรือบริษัทมหาชน

(๒) กำหนดที่เพาะปลูก เขตเพาะปลูก เขตเลี้ยงสัตว์ เขตพืชสวนพืชไร่ เขตเลี้ยงสัตว์น้ำ - สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ใช้แรงงานและอื่นๆ ให้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์

(๓) จัดตั้งศูนย์กลางการตลาดแบบถาวรและยั่งยืน ทั้งในประเทศและนอกประเทศและศูนย์กลางการซื้อขายตลาดล่วงหน้า

(๔) จัดตั้งอุตสาหกรรม แปรรูปทุกขนาด เพื่อรองรับผลิตผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งการบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ บรรจุและการขนส่งอย่างถาวรและการพัฒนาเหนือขีดจำกัด

(๕) จัดให้มีโกดัง แหล่งพักสินค้า ธนาคารข้าว ธนาคารพืชไร่ ธนาคารผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อย่างมีระบบ ทั้งการสต็อกและการถนอมคุณภาพกลไกการบริหาร อย่างรอบด้าน จึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ระดับสากลอย่างมีมาตรฐาน

(๖) ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ผลิตไม่ต้องรับผิดชอบต่อดอกเบี้ยของทุนกู้ และผลักระยะให้กระบวนการทางการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายดอกเบี้ยทุนกู้แทนทั้งสิ้น หมายถึง ผู้ผลิตรับผิดชอบเฉพาะต้นทุนผลักระยะดอกเบี้ยที่เข้าเงื่อนไขเป็นภาระของผู้ดำเนินการการตลาดหรือองค์กรรับผิดชอบ ด้านการตลาด และให้มีผลผูกพันต่อกองทุน ตลอดถึงการจัดการทางด้านภาษี ให้แก่รัฐ โดยสิ้นเชิง หรือยกเลิกภาษีในกิจการของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรทุกชนิด ครอบคลุมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์จากกระบวนการด้านการเกษตรของประเทศ

(๗) ด้านการผลิตในอาชีพอื่นนอกเหนือจากกิจการ กิจกรรมหรืออุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆ ไปเพื่อให้ได้รับการยกเว้น ดอกเบี้ยและภาษีอากรในกระบวนการ การผลิตหรือการลดต้นทุนการผลิต โดยยึดหลักเสมอภาค คือ ไม่รับผิดชอบต่อภาระดอกเบี้ย ของกองทุนแล้วให้ผลักระยะดังกล่าว ไปสู่ส่วนภาคการจัดการ การตลาดของกิจการนั้นๆ โดยสิ้นเชิง

การดำเนินการขั้นสุดท้าย

(๑) เกษตรกรทุกครัวเรือนจะต้องมีพื้นที่จำเพาะของตนเอง สำหรับการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อการยังชีพและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ทุกครัวเรือนมีส่วนครัวของตนเองเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน

(๒) ให้ทุกครัวเรือนได้มีโอกาสร่วมกลุ่มในกระบวนการปริทัศน์มหาชน การผลิตขนาดใหญ่มีหุ้นส่วนในกระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรม มีหุ้นส่วนในกระบวนการตลาด มีหุ้นส่วนในกระบวนการการบริหารและมีส่วนร่วมกับการบริหารทั้งปวงอย่างโปร่งใส

(๓) ให้ทุกกลุ่มมีสิทธิควบคุมการบริหารในองค์กรของตนเอง ชี้แนะ จัดตั้ง เข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร กำหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายและวิธีการดำเนินการอย่างรอบด้านวางมาตรการ เพื่อการต่อรอง หรือต่อสู้กับสภาวะการณ์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือวางกลนโยบายกลยุทธ์เอาชนะทุกกระบวนการ ในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดอนาคตร่วมกันต่อสภาวะความขัดแย้งทั้งหมด พร้อมจะก้าวไปในการชิงชัยในการตลาดสากลอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี สมความเป็นไทย

(๔) ปลดปล่อยหนี้สินปลดแอกตนเอง คือความเป็นสุขในครอบครัว รักษาความมั่นคงพร้อมพัฒนาบทบาทความก้าวหน้าเพื่ออนุชนรุ่นหลังและชนในชาติสืบไป

(๕) เพื่อแผ่ ขยายวัฒนธรรมอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีทุกกระเบียดนิ้ว เอื้ออาทรแก่พลโลกโดยไม่มีขีดจำกัด ในฐานะมนุษย์ชนพึงให้ความร่วมมือต่อพลโลกทั้งหมด ตลอดถึงการรักษาความมั่นคง สร้างอำนาจเพื่อควบคุมอำนาจให้มวลมหาประชาชนได้อยู่อย่างปลอดภัย สร้างความร่วมมือเป็นสุขมีอยู่มีกิน มีความเป็นอยู่อย่างสง่างามเผยแผ่และงดงาม